



Thông điệp này được đăng bằng tiếng Anh, tiếng Русский, tiếng Soomaali, tiếng Tây ban nha 简体 中文, và Tiếng Việt tại: <https://go.usa.gov/xtBQC>.

Ngày 16 tháng 6 năm 2022

Đến: Các Thực thể Quản lý Hồ sơ

Từ: Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services - ODDS)

Về việc: Thông tin về tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng

Tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng liên bang (Public Health Emergency - PHE) hiện tại đối với đại dịch COVID-19 được dự kiến sẽ chấm dứt vào ngày 16 tháng 7 năm 2022.

Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Services - CMS) đã cam kết cung cấp thông báo công khai trước 60 ngày khi họ không gia hạn PHE. Họ đã không cung cấp thông báo này về việc chấm dứt tình trạng khẩn cấp vào tháng Bảy. Do đó, chúng tôi kỳ vọng rằng CMS sẽ gia hạn PHE sau ngày 16 tháng 7.

Với cam kết của CMS là sẽ đưa ra thông báo 60 ngày, thời gian sẽ có đủ để thực hiện các thay đổi liên quan đến việc chấm dứt PHE sau khi thông báo được đưa ra. Chúng tôi đánh giá cao các bước mà quý vị và đội ngũ của quý vị có thể thực hiện ngay bây giờ để lập kế hoạch và chuẩn bị mặc dù ODDS không yêu cầu hành động cụ thể tại thời điểm này.

Chúng tôi không biết thời gian gia hạn sắp tới có thể kéo dài bao lâu cũng như không biết khi nào thì thông báo sẽ được đưa ra. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị khi chúng tôi nhận được thêm thông tin.

Trân trọng,

Lilia Teninty
Giám đốc
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển

Các thông điệp trước đây của Giám đốc ODDS được đăng tại <http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc twitter @OregonODDS và [tham khảo trang web của chúng tôi](#).

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi braille hoặc theo định dạng quý vị mong muốn. Liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS) theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận các cuộc gọi từ tất cả dịch vụ chuyển tiếp dành cho người khiếm thính, khiếm thính-khiếm thị, khó nghe hoặc khuyết tật về phát âm. Để tìm hiểu thêm về các bên cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, vui lòng truy cập www.oregonrelay.com hoặc www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.